

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.80 บาท ทิศทางอ่อนค่า กรอบ 32.72-32.88 บาท

* บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 32.80 บาท อ่อนค่าลงจาก 32.77 บาทในช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน
แนวโน้มอ่อนค่าตามภูมิภาค คาดกรอบระหว่างวัน 32.72-32.88 บาท

* นายจิตพล พฤกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในส่วนของค่าเงินบาท ช่วงนี้ภาพหลักจะเป็นการอ่อนค่าตามทิศทางของสกุลเงินภูมิภาค เพราะแนวโน้มการขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติตามตลาดหุ้นโลกที่ปรับตัวลง เป็นแรงส่งให้เงินบาทอ่อนค่าได้เช่นกัน

"แต่มองว่าเงินบาทจะไม่ใช้สกุลเงินที่อ่อนค่าเร็ว เพราะตลาดจัดเงินบาทเป็นสกุลเงินที่มีความปลอดภัยมากกว่าสกุลเงินตลาดเกิดใหม่เอเชียทั่วไป จึงมีแรงซื้อบอนด์เข้ามาช่วยถ่วงดุลไว้ คาดกรอบวันนี้ 32.72-32.88 บาท" เขากล่าว

เขากล่าวว่า ตลาดการเงินโลกยังอยู่ในอารมณ์เปิดรับความเสี่ยง (Risk Off) ในช่วงคืนที่ผ่านมา หุ้นสหรัฐฯนำโดยดัชนี S&P500 ปรับตัวลงต่ออีก -0.6% เช่นเดียวกับฝั่งยุโรปที่ Euro Stoxx 600 ปรับตัวลง -1.6%

นอกจากนี้ ความกังวลเรื่องเศรษฐกิจที่ชะลอตัว พร้อมกับปริมาณการผลิตน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง ก็ดึงให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงเช่นกัน โดยล่าสุดราคาน้ำมันดิบเบรนท์ อ่อนตัวลงถึง 4.25%

"ปัจจัยที่ตลาดมีความกังวลมาก ยังวนเวียนอยู่กับเรื่อง สงครามการค้าที่กำลังกระทบเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ แนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น และความวุ่นวายทางการเมืองทั่วโลก ซึ่งตลาดเชื่อว่า ทุกปัญหาจะไม่สามารถหาข้อสรุปได้ในระยะสั้น จึงทยอยลดความเสี่ยงลง" เขากล่าว

เขากล่าวว่า ฝั่งของนักลงทุนสหรัฐฯก็มีความรายได้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นข่าวร้าย แม้มากกว่าครึ่งจะรายงานกำไรออกมาดีกว่าคาด โดยมองว่าปัจจัยดังกล่าวจะ "ไม่ยั่งยืน" และมีโอกาสที่รายได้จะไม่ขยายตัวในอนาคต เพราะกลัวว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัว และมีความเสี่ยงที่จะพบกับเศรษฐกิจหดถอย

ภาพรวมดังกล่าวส่งผลให้สินทรัพย์ปลอดภัย รวมไปถึงสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจปรับตัวขึ้นทันที โดยล่าสุด บอนด์ยีลด์สหรัฐฯอายุ 10 ปีปรับตัวลงมาที่ระดับ 3.16% เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าลงมาที่ 112.45 เยนต่อดอลลาร์ และราคาทองที่ปรับตัวขึ้นมาที่ 1,231 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ภาพตลาดดังกล่าว ส่งผลให้ดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทั่วไป อย่างไรก็ตาม เรายังคงเชื่อว่าภาวะปัจจุบันที่บอนด์ยีลด์สหรัฐฯปรับตัวลง ชี้ว่าความผันผวนที่เพิ่มขึ้นกระทบตลาดการเงินและการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯเช่นกัน ดังนั้นดอลลาร์จึงอาจไม่แข็งค่าเร็วเหมือนช่วงที่ผ่านมา และเงินเยนจะเป็นตัวเลือกของสินทรัพย์ปลอดภัยแทนที่

- * ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 95.93 จากวันจันทร์ 95.73
- * วันจันทร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 61.50 ล้านบาท
- * วันจันทร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,847.01 ล้านบาท
- * ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันจันทร์ 32.650 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้